

IMF มองฟิลิปปินส์หนึ่งในเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค



กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคในปี นี้ แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงก็ตาม โดยตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) ล่าสุดของ IMF ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์จะเติบโตร้อยละ 5.3 ในปีนี้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งไว้ที่ร้อยละ 6-7 และเติบโตช้าลงจากปี 2565 ที่ GDP ขยายตัวร้อยละ 7.6 ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ดังกล่าว ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศอันดับสองที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนาในเอเชีย (Emerging and Developing Asia) ตามหลังเฉพาะประเทศอินเดียที่คาดว่า GDP จะเติบโตร้อยละ 6.3 แต่นำหน้าประเทศจีน และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 5) เวียดนาม (ร้อยละ 4.7) มาเลเซีย (ร้อยละ 4) และไทย (ร้อยละ 2.7) นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดใน 5 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ทั้งนี้ IMF ยังได้คาดการณ์ว่า GDP ของฟิลิปปินส์ในปี 2567 จะเติบโตร้อยละ 5.9 ซึ่งจะยังคงทำให้ฟิลิปปินส์เป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนาในเอเชีย รองจากอินเดีย (ร้อยละ 6.3) และมองว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน-5 ในปีหน้า ตามด้วยอินโดนีเซีย (ร้อยละ 5) และมาเลเซีย (ร้อยละ 4.3) นอกจากนี้ ตามรายงาน WEO ของ IMF ยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของประเทศเกิดใหม่และพัฒนาในเอเชียในปีนี้อีกด้วย อยู่ที่ร้อยละ 5.2 จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 5.3 และคาดว่าในปี 2567 จะชะลอลงเหลือร้อยละ 4.8 จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 5 สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน-5 ในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5 ในปี 2567 ทั้งนี้ IMF ระบุว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะยังคงอ่อนแอในปี นี้ โดยกิจกรรมทั่วโลกได้ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงปลายปีที่แล้ว ในขณะที่ภาวะอัตราเงินเฟ้อกำลังค่อยๆ ถูกควบคุม แต่การฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ต่อแนวโน้มก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ยังคงไม่เป็นไปตามคาดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจและการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

นาย Shanaka Jayanath Peiris หัวหน้าภาคคณะทูตของ IMF ประจำฟิลิปปินส์กล่าวว่าความเสี่ยงหลักต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ คือ อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์กลับมาใช้มาตรการคุมเข้มทางการเงินอีกครั้ง โดย IMF คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ในปีนี้ ก่อนที่จะลดลงเหลือร้อยละ 3.5 ในปี 2567 ขณะที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์มองว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 5.8 และในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้คงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ร้อยละ 6.25 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566

ในขณะเดียวกัน IMF คาดการณ์ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3 ในปีนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากการแพร่ระบาดของ การรุกรานยูเครนของรัสเซีย และวิกฤตค่าครองชีพ รวมทั้ง IMF ยังได้ปรับลดแนวโน้มการเติบโตในปี 2567 เหลือร้อยละ 2.9 ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 3 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงล่าช้าและไม่สม่ำเสมอ รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ IMF ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.9 ในปีนี้ แต่จะลดลงเหลือร้อยละ 5.8 ในปี 2567 และเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่กลับสู่เป้าหมายจนกว่าจะถึงปี 2568 ในประเทศเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทั่วโลก

ที่มา: หนังสือพิมพ์ *Business World*

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

● ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมีอัตราการขยายอย่างโดดเด่น และเศรษฐกิจในภาพรวมค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกน้อย แต่มีการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของฟิลิปปินส์เป็นภาคส่วนสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีสัดส่วนคิดเป็น 3 ใน 4 หรือร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริโภคภาคครัวเรือนมีการฟื้นตัว อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อเนื่องต่อการส่งออกของไทยมายังตลาดฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ารถยนต์และส่วนประกอบ สินค้าเครื่องสำอางและบำรุงผิว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศ แต่อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยท้าทาย โดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และอาจจะส่งผลกระทบต่อจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า ดังนั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกลยุทธ์ทางการค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

27 ตุลาคม 2566

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจและการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ